



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
26 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชาและกระท่อม

## ประเด็นสำคัญ

### 1. กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า)

- ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษา/วิจัยผลจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 มีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมการวิจัย โดยการศึกษาวิจัยกว่า 3 ปีที่ผ่านมา สร.และเครือข่าย ทำให้เกิดการใช้ การบรรจุเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ กว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ แต่เพื่อให้เกิดการวิจัยที่รวดเร็ว นำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพ เกิดการต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการมีข้อสรุปว่า ควรมุ่งเป้าโรคที่ยังเป็นปัญหาสุขภาพ โดยศึกษาวิจัยครบวงจร โดยดึงกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. และอนุกรรมการยาหลักแห่งชาติ เข้ามาเป็นแกนในการทำงานร่วมกัน และเชิญชวนผู้ที่ดำเนินการวิจัยกัญชาอยู่ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกับ สร. ที่สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเลขาของอนุกรรมการ ต้องการภาคีเครือข่ายช่วยกันทำงานระดับชาติให้เร็วและดี ทันความต้องการของสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน

- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวว่า สบยช.พัฒนาประโยชน์จากสารสกัดกัญชา ชนิด CBD มาใช้ร่วมในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาบ้า หากได้ผลจะช่วยลดปัญหาผู้ป่วยที่เข้ายาบ้าแล้วมีอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดความรุนแรง (SMI-V) ได้ และได้ศึกษาการใช้สารสกัด CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้นเทียบกับยา Methylphenidate เพื่อลดอาการนอนยาและอาการอยากยา เพื่อนำผลการศึกษาไปวิจัยต่อยอดเพื่อนำสารสกัด CBD มาใช้ทดแทนเมทแอมเฟตามีน

### 3. เปิดห้องกัญชาสันตนาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เปิดแพลนโทเพีย ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์กัญชา ทั้งช่อดอก น้ำมันนวด เครื่องปรุงอาหาร และอื่น ๆ มาจำหน่าย พร้อมมีห้องพิเศษให้สูบกัญชา จัดเป็นพื้นที่เพื่อให้สันตนาการ ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้ตรวจสอบ โดยที่ผ่านมารเริ่มทดลองไปแล้วยังไม่พบปัญหา ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่า คนใช้กัญชาแล้วมีอาการเมา คลั่ง นั้น โดยธรรมชาติแทบจะไม่มีคนคลั่ง เพราะสาร THC ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง เป็นสารที่ใช้แล้วเกิดความเคลิบเคลิ้ม



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ช่อง 3, 5, TNN, ThaiPBS, NBT)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า ขณะนี้มีการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เชื่อว่าหลังปีใหม่ผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลง ส่วนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยไม่เกิน 10 รายต่อวัน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องติดตามใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลแต่ละแห่งยังสามารถรองรับได้ เนื่องจากส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง รักษาแบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ทำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงได้กำชับให้ สสจ.และรพ.ทุกแห่งกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนระยะนี้อย่างจริงจังและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุก รพ.ในสังกัด จัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด และจัดรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้ประชาชนรับบริการได้อย่างสะดวก ส่วนผู้สูงอายุที่มีข่าวเสียชีวิตที่บ้านช่วงนี้ หลายรายอาการไม่เหมือนโควิด เมื่อเสียชีวิตแล้วตรวจ ATK พบ แต่การตรวจ ATK เป็นการคัดกรองเบื้องต้น การวินิจฉัยยืนยันต้องตรวจรายละเอียดมากกว่านั้น ซึ่งกรมควบคุมโรคจะลงไปดูรายละเอียด ส่วนแนวทางการรักษากลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิดยังเหมือนเดิม

### 2. ติดโควิดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ)

- เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับแจ้งเหตุพบชาย อายุ 41 ปี รายหนึ่งเสียชีวิตภายในป้อมรักษาความปลอดภัยของโรงงานแห่งหนึ่งย่านสุวรรณภูมิ พบผล ATK เป็นบวก นอกจากนี้ เพชบุ๊กร สรยุทธ สุทัศน์ะจินดา กรรมการข่าว โพสต์ข้อความ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบุว่า พบอีกรายแล้ว ชายวัย 60 ปี ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตในบ้านย่านสาทร ยังไม่ทราบสาเหตุ</p> <p><b>3.สายพันธุ์ย่อยโอไมครอน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ทวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ตรวจพบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลาน เช่น BN.1, BL.2 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเร็ว ส่วน BQ.1 พบในไทยแล้ว 9 ราย XBB พบจำนวน 13 ราย ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์ แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่าย เผยแพร่บนฐานข้อมูลสากล GISAIID อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลกระทบจากสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์น่ากังวล ที่อาจมีการแพร่เชื้อ ความรุนแรงของโรค ประสิทธิภาพของมาตรการทางสาธารณสุข</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ว่า รายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุรอบเดือนที่ผ่านมา โควิดสายพันธุ์โอไมครอนครองสัดส่วนการระบาด 99.9% ทั่วโลก จากการวิเคราะห์สายพันธุ์ย่อย พบว่า BA.5 ยังคงมีสัดส่วนถึง 72.1%, BA.2 ระบาดสูงขึ้นเป็น 9.2% จากเดิม 6.4% BA.4 ลดลงเล็กน้อยเหลือ 3% สำหรับสายพันธุ์ย่อยที่จับตาเฝ้าระวังอยู่ จากการวิเคราะห์ลำดับรหัสพันธุกรรม พบว่า BQ.1.x ขยายวงระบาดไปถึง 73 ประเทศ และสัดส่วนการตรวจพบเพิ่มขึ้นเป็น 23.1% จากลำดับรหัสพันธุกรรมที่ 19.1% ขณะที่ XBB พบ 47 ประเทศ และตรวจพบเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าทั้ง BQ.1.x และ XBB มีสมรรถนะดีเยี่ยมคุ้มกันมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ อาจมีแนวโน้มลงจอดหรือเกิดป่วยรุนแรงได้ จึงไม่ควรประมาท ทั้งนี้ เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะที่สายพันธุ์ข้างต้นจะครองสัดส่วนการระบาดหลัก</p> <p><b>4. กระตุ้นการฉีดวัคซีน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปลัด สธ.ได้สั่งการให้ทุก รพ.ในสังกัดจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด โดยสถาบันบำราศนราดูร เปิดให้บริการฉีดทุกวัน และได้ให้ อสม.ช่วยสำรวจและชักชวนมารับการฉีดวัคซีน ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้สูงอายุ คนมีโรคประจำตัว และเด็ก 6 เดือน - 4 ปีไปรับการฉีดวัคซีน ส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้เกือบ 100% อายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัว มักไม่ได้วัคซีน หรือฉีดเพียง 1-2 เข็มประมาณ 70% ขึ้นไป ส่วนวัคซีนโควิดและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ได้ส่งไปทั่วประเทศ ยังเพียงพอ และมีสำรองไว้ที่กรมควบคุมโรค</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย)</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากนโยบาย สธ.ให้ อสม. เป็นสื่อกลางและเป็นต้นแบบ เร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้มากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ อสม.ทุกคนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ๆ ที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ออกสำรวจและรวบรวมรายชื่อ อสม.ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข็ม 3 และเข็ม 4 เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้กลยุทธ์อสม.เคาะประตูบ้าน เชิญชวน อสม.และกลุ่มเป้าหมาย 608 ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันฯ จะเปิดจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชนิดไฟเซอร์ เข็มสามเข็มและเข็มสี่ สำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 เปิดรับทั้งนัดหมายผ่านเว็บไซต์ที่ <a href="http://www.iod.go.th">www.iod.go.th</a> และวอล์กอิน สอบถามโทร.0-2354-8039</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สธ.เปิดหลักสูตรผลิตผู้ช่วยพยาบาลเสริมศักยภาพ อสม.</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, ทวีช่อง 5)</p> <p>- นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.นครราชสีมา และจ.ชัยภูมิ เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 9 โดยจัด “โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน” โดยเปิดรับ อสม. หรือทายาท เข้าเรียน “ผู้ช่วยพยาบาลฯ” หลักสูตร 1 ปี เสริมศักยภาพหมออนามัยและสุขภาพคนในชุมชน ช่วยเหลือทีมสุขภาพในภาวะวิกฤติ และร่วมกับ สธ. เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>	
<p><b>สธ. ชู 5 ร. พัฒนาพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามธุรกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, โลกวันนี้)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยสธ.มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และขับเคลื่อนงานตามธรรมนูญสุขภาพ พ.ศ. 2565 ซึ่งดำเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้หลัก 5 ร. คือ “ร่มรื่น ร่มเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิตวิญญาณ และร่วมพัฒนา” ส่งผลให้ขณะนี้ มีวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 15,251 วัด ทั่วประเทศ</p>	
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, TNN)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุม กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นป้องกันและลดผลกระทบจากการดื่ม ภายใต้ 5 มาตรการ คือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ยกระดับด่านชุมชน, ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน, การบังคับใช้กฎหมาย และการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา สำหรับข้อเสนอเรื่องการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าไม่ควรขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง เนื่องจากโอกาสที่จะมีคนเมาแล้วขับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง 27% มีคนเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมช่วงเทศกาลปีใหม่จะเน้นการให้ความรู้และการบังคับใช้กฎหมาย แจกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กทม.ดำเนินการต่อไป และจะเน้นด่านชุมชนโดยท้องถิ่น อสม. และภาคประชาชนในด่านครอบครัว ส่งเสริมมาตรการองค์กรให้เตือนบุคลากรตนเอง เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย</p>	
<p><b>วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ช่อง NBT)</p> <p>- นพ.โอภาส ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “Zero Tolerance for SEAH” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย และไม่อดทนต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศในการทำงานทุกรูปแบบ โดย นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรด้วย ทั้งนี้ ในปี 2565 สธ.พบเหตุการณ์เกี่ยวข้อง 39 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นการคุกคามด้วยวาจา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, innnews)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่สาเหตุมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว สิ่งแวดล้อม และการใช้สารกระตุ้น เช่น แอลกอฮอล์ สารเสพติด จากข้อมูลการเฝ้าระวังความรุนแรงในผู้หญิงระหว่างปี 62 – 64 จากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS) ใน รพ.51 แห่งทั่วประเทศ ของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค พบว่า ผู้หญิงบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายกว่าปีละ 8,577 ราย กลุ่มอายุที่ถูกทำร้ายมากที่สุดคือ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 สำหรับความรุนแรงทางเพศพบว่า ผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ถูกทำร้ายทางเพศด้วยกำลังกายมากที่สุด ถึงร้อยละ 31.4 สถานที่เกิดเหตุคือที่บ้าน ร้อยละ 62</p>	
<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย thebangkokinsight )</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่เกิดน้ำท่วมรอบใหม่ และยังมีบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง หากประชาชนเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าอาจทำให้เชื้อฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายได้ สำหรับสถานการณ์โรคฉี่หนูตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 21 พ.ย.65 พบผู้ป่วย 2,990 ราย เสียชีวิต 36 ราย</p>	
<p><b>ใช้กาฬหลังแอ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.สินชัย รongเดช สสจ.กระบี่ เปิดเผยถึงการระบาดของโรคใช้กาฬหลังแอ่น ว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยเสียชีวิตต้องสงสัย เป็นชายวัย 25 ปี เข้ารับการรักษาที่ รพ. คลองท่อม วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยอาการมีไข้สูง อาเจียนอย่างรุนแรง และผื่นตามลำตัว เสียชีวิตหลังรับการรักษาเพียง 1 วัน แพทย์วินิจฉัยจากผลการตรวจเลือดและอาการ ลงความเห็นเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อใช้กาฬหลังแอ่น แต่ต้องรอการยืนยันผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง ต่อมาเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคที่ รร.ปอเนาะที่ผู้ตายเข้ามาบำบัดยาเสพติด พบผู้มีอาการคล้ายกัน 5 ราย และมีคนใกล้ชิดเข้าข่ายเสี่ยงอีก 25 ราย จึงสั่งให้ปิดกั้นพื้นที่เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา ถ้าหากภายใน 20 วัน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มแสดงว่าเชื้อหมดไปแล้ว ส่วนผู้มาบำบัดยาเสพติดอีก 436 คนได้ให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับประทานยาทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันโรคแล้ว</p> <p><b>ระบบการแพทย์ทางไกล</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอบอก</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้ปรับการให้บริการของรพ.ในสังกัด 3 แห่ง คือ สถาบันผิวหนัง รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันทรวงอก นำระบบให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-Health) มาใช้ในการคัดกรอง เบาหวานเข้าจอประสาทตา ความผิดปกติของปอด และโรคผิวหนัง การดูแลสุขภาพ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยการส่งสัญญาณเสียงและภาพ ซึ่งช่วยลดการเดินทางและความแออัดในโรงพยาบาล โดย กสทช. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการตรวจร่างกาย ระบบการสื่อสาร และในช่วงปี 2563 เกิดการระบาดของโควิด 19 กรมการแพทย์ ได้นำระบบการรักษาแบบวิดีโอคอลมาใช้ โดยผู้ป่วยสมัครใจรับบริการและรับยาทางไปรษณีย์ ส่งผลให้สามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลลงได้กว่า 30% ปัจจุบันรพ.และสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ ได้พัฒนาเป็นระบบการแพทย์ทางไกลแล้ว 30 แห่ง</p>	
<p><b>ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “พหุปัจจัยกับครอบครัวไทยและความรุนแรงในครอบครัว” ว่า ปัจจุบันมีปัญหาพร้อมไม่ท้องคือคนพร้อมไม่ท้อง และท้องไม่พร้อมคือคนไม่มีความพร้อมมีบุตรแต่ตั้งครรรภ์ ซึ่งก็ต้องมาดูแลการช่วยเหลือการตั้งครรรภ์ไม่พร้อมว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ ทั้งค่าเลี้ยงดู ค่าเทอม พ่อแม่ต้องทำงาน จะส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กดี ๆ ก็ราคาแพง หากสังคมไม่สนับสนุนครอบครัวมากพอ ความเครียด ภาวะบีบคั้นต่าง ๆ จะมาลงในครอบครัว อาจเกิดความรุนแรง ปัญหานี้ก็จะไม่จบ เสนอแนะให้มีการศึกษาให้เรียนจริงจัง ๆ มาตรการช่วยเหลือครอบครัวต่าง ๆ ให้รัฐบาลลงทุนด้านครอบครัว โดยไม่มองว่าจะได้ผลกลับเท่าไร เพราะคือการลงทุนของประเทศ</p>	
<p><b>ออย.มุดแอปฯ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thereporter)</p> <p>-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีนโยบายให้หน่วยงานราชการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภาคเอกชนและการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เข้าถึงง่าย ซึ่งได้ทำอย่างเป็นระบบ ซึ่ง ออย. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นหน่วยงานดิจิทัล ออย. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ "Oyor Smart Application Versions 2" โดยเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการหลากหลายเมนู มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหาร และวัตถุดิบตราย รวมถึงค้นหาร้านขายยาได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ออย. ได้จัดระบบให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวก และลดเวลาขึ้นทะเบียนให้เหลือไม่เกิน 120 วัน (จากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 330 วัน) หากเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p>	
<p><b>ห้ามนำเข้า-ผลิต-ขาย เต้านมเทียมซิลิโคนฯ ชนิดผิวขรุขระ</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายชนิดผิวขรุขระ แบบแมโครเทคเจอร์ (Macrot textured) เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามนำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่มีการใช้เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายชนิดผิวขรุขระแบบแมโครเทคเจอร์ (Macrot textured) เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่ออาการโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สัมพันธ์กับการเสริมเต้านมเทียม</p>	
<p><b>หมอสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งเสียชีวิต</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- พ่อหมอฮอย เพชรฤทธิ์ วัย 83 ปี หมอฮอยเท้าเปล่าหรือสหายคำตัน หมอพื้นบ้านหนองบัว ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม ต้นตำรับหมอสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง เรียนวิชาแพทย์แผนจีนยุคคอมมิวนิสต์ เสียชีวิตด้วยโรครุนแรงเมื่อ 24 พ.ย.65 สุดทึ่งมีเมียถึง 12 คน</p>	
<p><b>แพทย์มช. ปลุกถ่ายตับอ่อนสำเร็จครั้งแรก</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แกลงปลุกถ่ายตับอ่อน รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 นับเป็นเคสแรก ของแรกภาคเหนือ สร้างศักยภาพทางการแพทย์เทียบชั้นระดับโลก สำหรับผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยเด็ก เริ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ และเริ่มเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่ออายุ 14 ปี</p>	
<p><b>คนรุ่นใหม่" เสี่ยงสูญเสียการได้ยิน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยรายงานความเสี่ยงภาวะประสาทหูเสื่อมของวัยรุ่นทั่วโลก ประมาณ 1 พันล้านคน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสียงสูญเสียการได้ยิน จากการฟังเพลงจากหูฟังและคอนเสิร์ต พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 ประชากรทั่วโลก 1 ใน 4 รวมแล้วเกือบ 2.5 พันล้านคน อาจมีปัญหาด้านการได้ยินในระดับต่าง ๆ และอย่างน้อยจะมี 700 ล้านคนที่ต้องเข้ารับการรักษาด้านการได้ยิน การฟังที่ปลอดภัย ควรฟังระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยหากใช้ระดับเสียงเดียวกันหรือมากกว่าเป็นเวลานานเกินไป ถือเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน ส่งผลกระทบรุนแรงในอนาคตถึงขั้นสูญเสียการได้ยิน</p>	